

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008- 2012;

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 25/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra chuyên đề việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2011, Công văn số 71/TTr-TCT.08 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang v/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2011 UBND thành phố Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện Đề án như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch

Ngay sau khi Quyết định số 67/QĐ-UBND, ngày 23/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được ban hành, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 03/4/2008 về thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2008-2011 với lộ trình cụ thể, chi tiết cho từng năm. Đồng thời đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh tới các đơn vị thành phố liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND, ngày 08/5/2008, về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên thành phố Bắc Giang giai đoạn 2008-2011. Ban chỉ đạo đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

2. Công tác tuyên truyền và huy động các nguồn vốn thực hiện kế hoạch

a) Công tác tuyên truyền và huy động các nguồn lực

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa cũng như mục đích của việc thực hiện kế hoạch kiên cố hóa trường, lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia và nhà công vụ cho giáo viên trong từng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân được quan tâm và tiến hành thường xuyên. Nội dung, mục đích, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các hội nghị, hội thảo về công tác xây dựng cơ bản, phát triển giáo dục và đào tạo. Đài Truyền thanh thành phố thường xuyên đưa tin bài tuyên truyền về kết quả thực hiện mục tiêu của kế hoạch. Do làm tốt công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch; các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch.

Ngoài việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên, phát huy nội lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn và quan tâm đầu tư hỗ trợ xây dựng

trường chuẩn quốc gia. UBND thành phố chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực thực hiện Đề án trên địa bàn.

b) *Về cơ chế hỗ trợ vốn*: thực hiện theo Quyết định 67/QĐ-UBND, ngày 23/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2011. Phần kinh phí xây lắp còn lại và các chi phí khác của công trình như: Kinh phí đèn bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, trang thiết bị... do UBND thành phố và các phường, xã đảm nhiệm. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, ... ủng hộ xây dựng trường, lớp học gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

3.1. Sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương

Việc triển khai thực hiện kế hoạch được cấp ủy và chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung chỉ đạo cho việc thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, hệ thống các phòng học chức năng, phòng làm việc của cán bộ giáo viên các nhà trường; Kế hoạch xây dựng được triển khai nghiêm túc, căn cứ vào đề xuất từ cơ sở; Các quy trình về thiết kế, thi công, định mức được làm theo đúng thủ tục quy định, phần lớn đảm bảo thời gian. Các phường, xã tích cực, chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; Nhà thầu thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu về năng lực kỹ thuật, thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Thực hiện đầy đủ các quy định an toàn về lao động, vệ sinh môi trường. Kiểm tra và rà soát tiến độ xây dựng của các công trình, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và giải ngân giai đoạn 2008 - 2011. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các công trình của dự án, tổ chức tốt công tác giám sát cộng đồng tiến độ thi công, kỹ thuật và chất lượng công trình đúng quy định. Nhờ đó đã tạo nên sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện kế hoạch.

3.2. Hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố

Ban chỉ đạo kiên cố hóa thành phố do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối văn.xã làm trưởng ban, thành viên Ban chỉ đạo gồm Thủ trưởng các cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có liên quan. Ban chỉ đạo đã giao cho phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố là cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

Các thành viên Ban chỉ đạo thành phố thường xuyên đi xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ của Đề án. Nhờ đó việc triển khai thực hiện Kế hoạch và thi công các công trình được tiến hành sớm, đảm bảo tiến độ.

3.3. Sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan

Để thực hiện tốt Đề án, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính- Kế hoạch, Quản lý đô thị,

Tài nguyên- Môi trường và các phường, xã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện; tích cực vận động nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ thực hiện kế hoạch kiên cố hoá trường, lớp học.

Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định các báo cáo kinh tế- kỹ thuật trình UBND thành phố phê duyệt; Kho bạc Nhà nước thành phố và phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn các phường, xã làm các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định,... UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian, hoàn thành kế hoạch kiên cố hoá trường, lớp và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Các nhà trường tích cực chủ động tham mưu với UBND các phường, xã để hoàn thành kế hoạch theo phân kỳ; báo cáo tiến độ thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định về UBND thành phố.

3.4. Các biện pháp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quy chế đấu thầu, chỉ định thầu từ khâu lập dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, thẩm định, xét duyệt đến thi công và thanh quyết toán vốn đầu tư. Không có công trình nào được đầu tư sai mục đích, đối tượng của Đề án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung cao cho công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các công trình để rút ngắn thời gian thẩm định, đồng thời hướng dẫn, tư vấn cho các chủ đầu tư lựa chọn thiết kế theo phương án tối ưu nhất cho từng loại hình công trình xây dựng.

Chỉ đạo UBND các phường, xã lựa chọn phương án thiết kế xây dựng theo thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng quy định; phù hợp với từng bậc học và từng cấp học. Các công trình, phòng học đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo kiên cố theo Công văn hướng dẫn số 24/BXD-KHCN ngày 07/3/2008 của Bộ Xây dựng và xây mới phòng học bộ môn của trường THCS theo Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các công trình thuộc trường Mầm non, Tiểu học, THCS, UBND thành phố giao cho UBND các phường, xã làm chủ đầu tư.

3.5. Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng

Hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng, chủ động lập hồ sơ dự toán, đấu thầu hoặc chỉ định thầu; chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Do đó, kế hoạch hàng năm được triển khai đầu tư xây dựng dứt điểm, đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ; nhiều công trình được thi công, bàn giao sử dụng trước năm học mới đáp ứng nhu cầu học tập, nhất là phòng học 2 buổi/ngày cho các trường. Đến hết năm 2011, thành phố đã hoàn thành 91,66% Kế hoạch cả giai đoạn.

3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình

UBND thành phố giao cho phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng thi công các công trình. Các cán bộ của phòng Quản lý đô thị thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng các công

trình; đồng thời tăng cường công tác giám sát cộng đồng, theo sát từng công việc, từng hạng mục thi công của nhà thầu góp phần đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công công trình. Qua kiểm tra, giám sát không phát hiện sai sót lớn trong quy trình đầu tư xây dựng và thi công các công trình.

3.7. Đánh giá chất lượng các công trình

Các phòng học mới xây dựng đều được thực hiện theo thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng ban hành, đáp ứng yêu cầu kiên cố, bền vững và các tiêu chuẩn về diện tích, ánh sáng theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia và hoàn thiện dần mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kết quả huy động và giải ngân các nguồn vốn.

Tổng mức đầu tư để xây dựng trong giai đoạn 2008 - 2011 là 127.915 triệu đồng, trong đó: Đầu tư xây dựng để xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp là 93.444 triệu đồng, xóa phòng học nhờ là 8.165 triệu đồng, xây thêm phòng học là 5.520 triệu đồng, xây thêm phòng chức năng là 20.786 triệu đồng.

Đến tháng 11/2011, toàn thành phố huy động 80.404 triệu đồng để xây dựng các công trình thuộc đề án KCH trường, lớp học giai đoạn 2008 - 2011, trong đó vốn trái phiếu chính phủ là 12.470 triệu đồng, ngân sách tỉnh và chương trình mục tiêu quốc gia là 4.585 triệu đồng, ngân sách thành phố là 56.784 triệu đồng và ngân sách phường, xã là 6.564 triệu đồng.

Đến tháng 11/2011 đã giải ngân được 12.470 triệu đồng vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách tỉnh, đạt 100% kế hoạch cả giai đoạn.

2. Kết quả triển khai đầu tư xây dựng

Đến nay, thành phố đã đầu tư 40/47 công trình xây dựng với tổng số 259/310 phòng, đạt 83,54% so với kế hoạch cả giai đoạn (trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 216 phòng, đạt 83,3% so với số phòng đã đầu tư xây dựng, 32 phòng đang triển khai xây dựng, 11 phòng đang san lấp mặt bằng chuẩn bị khởi công):

Đến nay, thành phố đã đầu tư 40/47 công trình xây dựng với tổng số 259/310 phòng, đạt 83,54% so với kế hoạch cả giai đoạn (trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 216 phòng, đạt 83,3% so với số phòng đã đầu tư xây dựng, 32 phòng đang triển khai xây dựng, 11 phòng đang san lấp mặt bằng chuẩn bị khởi công), cụ thể như sau:

Đầu tư 22 công trình xây dựng để xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp với tổng số 171/184 phòng, đạt 92,9% kế hoạch; trong đó đã khởi công xây dựng 160 phòng để xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp đạt 86.95% kế hoạch cả giai đoạn (132 phòng đưa vào sử dụng đạt tỷ lệ 82,5% so với kế hoạch, 28 phòng đang hoàn thiện); phê duyệt đầu tư 11 phòng học cho trường Mầm non Trần Nguyên Hãn, hiện đang giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công vào quý I/2012. Theo kế hoạch, còn 13 phòng học tạm chưa đầu tư xây dựng thuộc trường Mầm Non Dĩnh Kế: 05 phòng; Mầm non Song Mai: 03 phòng, THCS Nguyễn Khắc Nhu: 5 phòng (KH năm 2012).

Đầu tư 04 công trình xây dựng để xóa phòng học nhờ với tổng số 19/23 phòng, đạt 82,6% so với kế hoạch cả giai đoạn (theo kế hoạch còn 4 phòng chưa xây dựng: Mầm non Bệnh viện: 04 phòng).

Đầu tư 04 công trình xây dựng để xây thêm phòng học đảm bảo tỷ lệ lớp/phòng học với tổng số 18/43 phòng, đạt 41,8% kế hoạch; còn 25 phòng thuộc kế hoạch chưa triển khai xây dựng (trường Tiểu học Song Mai: 04 phòng, MN Tân Mỹ: 02 phòng; MN Dĩnh Trì: 08 phòng; TH Dĩnh Trì: 04 phòng; TH Trần Phú: 04 phòng; THCS Tân Tiến: 03 phòng).

Đầu tư 10/12 công trình xây dựng để xây thêm phòng chức năng với tổng số 51/60 phòng, đạt 85% kế hoạch; còn 11 phòng thuộc kế hoạch chưa đầu tư xây dựng (MN Dĩnh Trì: 02, TH Dĩnh Trì: 06, THCS Tân Tiến: 01)

3. Hiệu quả và tác động của việc thực hiện kế hoạch

Sau 4 năm thực hiện Kế hoạch kiên cố hoá trường, lớp học trên địa bàn, đã tạo hiệu quả và tác động lớn về nhiều mặt: chính trị, kinh tế, xã hội,...

- Nhiều trường học, phòng học được xây dựng mới, đảm bảo kang trang, thoáng mát, cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp thân thiện với học sinh, phù hợp với các tiêu chuẩn mới về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; từng bước nâng cao chất lượng, điều kiện dạy và học theo hướng toàn diện trên địa bàn. Việc thực hiện Kế hoạch tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá đối với giáo dục cả về nhận thức và việc làm cụ thể theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Tạo điều kiện cho hơn 26 nghìn học sinh và hơn 1.700 giáo viên từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông được học tập, giảng dạy trong môi trường kang trang, sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đến nay, 100% các trường Tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, 87,5% các trường THCS đủ điều kiện tổ chức dạy học 1 buổi/ngày.

- Trong quá trình thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp giai đoạn 2008- 2011, một số đơn vị của thành phố được hỗ trợ tỷ lệ vốn của Trung ương, tỉnh rất ít so với tổng mức đầu tư, song do làm tốt công tác xã hội hoá, nhiều đơn vị đã huy động được nguồn lực đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch, như: Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm non Mỹ Độ, Mầm non Dĩnh Kế, Mầm non Song Mai, Tiểu học Minh Khai, Mầm non Sao Mai, Mầm non Hoa Sen,...

4. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2008-2011

(Kết quả chi tiết theo các biểu số 1,2,3)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Sau 4 năm thực hiện Kế hoạch Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 - 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND, ngày 23/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã

hội, sự hưởng ứng và nhiệt tình tham gia của toàn dân, của giáo viên và học sinh trong toàn thành phố đã đạt được những thành tích và kết quả rất đáng khích lệ.

Kế hoạch được triển khai thực hiện và hoàn thành theo phân kì. Tiến độ đầu tư xây dựng, thi công các công trình đảm bảo kế hoạch đề ra. Chất lượng các công trình đảm bảo quy định và đáp ứng yêu cầu kiên cố hóa và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Dù còn nhiều khó khăn, song việc huy động các nguồn vốn, nhất là vốn đối ứng của địa phương đã được thực hiện tích cực. Các nguồn vốn huy động thực hiện Kế hoạch được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất sự thất thoát về nguồn vốn đầu tư, từ khâu phân bổ vốn, xác định đơn giá, dự toán, đến việc tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Học sinh được hưởng các điều kiện học tập tốt. Tỷ lệ phòng kiên cố, trường chuẩn quốc gia tăng: Tính đến tháng 11/2011, tỷ lệ phòng học kiên cố của thành phố đạt 91,29% (trong đó: Mầm non: 78,1%; Tiểu học: 97,2%; THCS: 96,6%), tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia ở cả 3 cấp học đạt 75% (với 39/52 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó: Mầm non 11 trường đạt 55%, Tiểu học: 14 trường đạt 87,5%, THCS: 13 trường đạt 81,25%).

2. Những tồn tại, hạn chế

- Theo kế hoạch còn 03 công trình chưa triển khai xây dựng trong đó 01 công trình thuộc kế hoạch năm 2012 (Trường THCS Nguyễn Khắc Nhu), 01 công trình xoá phòng học nhờ (trường Mầm non Bệnh Viện), 01 công trình xây thêm phòng học (trường Tiểu học Song Mai).

- Việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện các công trình của một số Chủ đầu tư còn chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, không đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố;

- Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực hiện thường xuyên, chưa phát huy tốt vai trò của giám sát cộng đồng. Một số dự án triển khai chậm so với yêu cầu (Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn);

- Việc tham mưu chỉ đạo thực hiện kế hoạch của các phòng ngành thành phố (TCKH, QLĐT, GD&ĐT) có việc còn chưa kịp thời. Năng lực một số Chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là các phường, xã trong tổ chức thực hiện dự án, chưa chủ động và có biện pháp tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chưa nắm bắt kịp thời các quy định về đầu tư XDCB nên quá trình quản lý đầu tư còn thiếu chặt chẽ, tiến độ thực hiện dự án chậm;

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được

Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố; sự hoạt động tích cực của Ban chỉ đạo thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã; sự tham gia tích cực của các đoàn thể xã hội, của phụ huynh học sinh và giáo viên thông qua việc kiểm tra, giám sát cộng đồng đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc phản ánh, đưa tin của các cơ quan chức năng và Đài truyền thanh thành phố đã có tác động tích cực làm tăng thêm trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã trong quá trình chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc xây dựng kế hoạch giai đoạn được chuẩn bị tốt; công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ được thực hiện tích cực; công tác kiểm tra, theo dõi, thống kê báo cáo được thực hiện thường xuyên, chính xác; việc phân bổ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ được thực hiện theo khối lượng hoàn thành; các đơn vị chủ động chuẩn bị các thủ tục về dự án đầu tư, tổ chức tốt việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu có năng lực... đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch.

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Một số đơn vị chưa chủ động, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Kế hoạch, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự điều hành, chỉ đạo của cấp trên; chưa quán triệt, cập nhật các văn bản hướng dẫn của các hộ, ngành nên rất lúng túng trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư.

Do thay đổi một số chính sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; đơn giá xây dựng thực tế tăng, nguồn vốn đối ứng của địa phương để bù đắp phần vốn còn thiếu quá lớn; việc phân bổ vốn hỗ trợ của trung ương, tỉnh chậm, việc huy động các nguồn vốn của các xã, phường khó khăn nên đến nay nhiều công trình vẫn chưa có đủ vốn để thanh toán hết khối lượng đã thực hiện cho đơn vị thi công nên làm chậm tiến độ thi công và quyết toán các công trình, nhiều công trình tạm dừng thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao sử dụng.

Kết quả huy động xã hội hóa giáo dục đầu tư cho thực hiện Kế hoạch đạt thấp, chưa đáp ứng được dự kiến ban đầu.

Năng lực của các đơn vị tư vấn, nhà thầu của một số công trình; năng lực quản lý, điều hành, thực hiện của một số chủ đầu tư, cán bộ xây dựng ở một số xã vẫn còn hạn chế.

4. Bài học kinh nghiệm

- Có sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; sự đồng tình ủng hộ, tham gia của toàn dân là yếu tố quan trọng, giữ vai trò quyết định, đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả và thành công.

- Phải có sự chủ động huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của địa phương, tranh thủ được sự đóng góp của các doanh nghiệp, lồng ghép với các Chương trình, dự án khác, thực hiện công khai, dân chủ trong phân bổ các nguồn vốn.

- Sự chỉ đạo tích cực và kiểm tra thường xuyên, liên tục của Ban chỉ đạo thành phố; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã. Sự phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát chặt chẽ của các Đoàn thể, HĐND, Mặt trận Tổ quốc các cấp, của các tổ chức chính trị- xã hội, của cha mẹ học sinh, của các thầy, cô giáo về mọi mặt góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

- Phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên, coi trọng công tác động viên, khen thưởng. Thực hiện giao ban, sơ kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Những đề xuất, kiến nghị với Tỉnh và Trung ương

- Đề nghị trung ương, tỉnh điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ kiên cố hoá trường, lớp học theo lộ trình thực hiện cho phù hợp. Bố trí vốn cho các công trình xây dựng phòng học nhờ, phòng mượn; xây dựng phòng chức năng và xây thêm phòng học để đảm bảo tỷ lệ lớp/phòng đã được phê duyệt trong Kế hoạch Kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2008 - 2011, vốn TPCP và ngân sách tỉnh còn thiếu cho các công trình thuộc 5 xã mới sáp nhập về thành phố.

- Hiện nay, các công trình trong kế hoạch kiên cố hóa giai đoạn 2008-2011 trên địa bàn thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, song nhiều công trình chưa quyết toán được do thiếu kinh phí. Để thực hiện quyết toán các công trình, UBND thành phố đề nghị Trung ương, UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ của TW và của tỉnh theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 67/QĐ- UBND của UBND tỉnh cho thành phố theo kế hoạch.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị, cá nhân và tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng theo Công văn số 2325/SGD&ĐT-KHTC ngày 28/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, UBND thành phố Bắc Giang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Trên đây là báo kết quả 4 năm thực hiện kế hoạch Kiên cố hoá trường, lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và nhà công vụ cho giáo viên thành phố Bắc Giang giai đoạn 2008 -2011./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh Bắc Giang (B/c);
- TT Thành uỷ, HĐND, UBND TP;
- Các phòng, ngành, đơn vị TP liên quan;
- Các thành viên Ban chỉ đạo kiên cố hoá trường, lớp giai đoạn 2008-2011 thành phố;
- LĐVP, CVVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Minh Hà